

2เดือนได้ผู้ว่าฯกทพ.คนใหม่

- ประชุมกก.สรรหาเปิดรับสมัคร
- กก.พ.'สุชาติ'ส่งงานโบกมือลา

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า วันที่ 6 ก.พ.นี้ ตนจะทำงานในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. เป็นวันสุดท้าย ที่ผ่านมามีถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้วแต่ยังมีความเป็นห่วงการดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกทพ.ที่ยังค้างอยู่อยากให้เห็นเสร็จโดยเร็ว ดังนั้นสัปดาห์นี้จะส่งมอบงานให้กับนายวิชาญ เอกกรินทรากุล รองผู้ว่าการกทพ. ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ซึ่งคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.มีมติเห็นชอบให้รักษาการผู้ว่าการ กทพ.ไปก่อน

พร้อมฝากให้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี อาทิ โครงการก่อสร้างทางพิเศษ (ทางด่วน) สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตกระยะทาง 18.7 กม. ราคาถาวรรวม 30,029 ล้านบาท โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 (เกษตร-นวมินทร์) เชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก ระยะทาง 11.3 กม. วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท และโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม. วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการสรรหาผู้ว่าการกทพ.คนใหม่นั้น บอร์ดกทพ.มีมติแต่งตั้งนายสรวิศ ทรงศิริโต อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กรรมการในฐานะผู้แทนกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแล้วตั้งแต่การประชุมบอร์ด กทพ. เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา เข้าใจว่าเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนกำหนดหมดอายุสัญญาจ้างในเดือน ก.ค. 63 ทางคณะกรรมการสรรหาฯ

ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาในการเปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกให้เร็วขึ้นไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงาน ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่าการกทพ.คนใหม่มั่นใจว่าคณะกรรมการสรรหาฯจะ



สุชาติ

กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะมีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานกทพ.ได้อย่างดีแน่นอน

ด้าน นายสรวิศ กล่าวว่ เมื่อตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ.ว่างลง ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาผู้ว่าการกทพ.ให้เร็วขึ้นภายในเดือน ก.พ.นี้ตนจะนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ว่าการกทพ.จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์จะเข้าสู่การดำเนินงานเริ่มจากประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือก คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือนน่าจะได้รายชื่อผู้เหมาะสมผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กทพ.คนใหม่เพื่อเสนอบอร์ดกทพ.พิจารณาเห็นชอบต่อไป.